



# รู้จักอิสลามจากอิสลาม



callingthai.org



## รู้จักอิสลามจากอิสลาม

รู้จักอิสลามจากอิสลาม หลากๆ คนแม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ มุสลิม มักจะมีปัญหาในการเข้าใจ เหตุผลของหลักการอิสลามบาง ประการ ผมเคยได้ยินคนที่ตำหนิมุสลิมเมื่อแสดง ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อต่อหลักการอิสลามบางเรื่อง เช่น การทำลายรูปเจว็ด การ ไวเคราะห์ การแต่งกายของมุสลิมะฮ์โดยเฉพาะการปิดไบหนาก การประกอบพิธีหัจญ์ หรืออื่นๆ ซึ่งผู้วิพากษ์วิจารณ์มักจะเป็นผู้ที่ ยอมรับหลักการอิสลามตรงนี้ไม่ได้ แมกระทั่งมุสลิมบางคนก็อาจ พลังปากและกลาวเหมือนอุปฐกษัตริย์อิสลาม เช่น ทำ อย่างนี้ได้อย่างไร ไรมันน่าเกลียด ทั้งๆ ที่สิ่งที่กลาววานาเกลียดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ ทรง บัญญัติไว้ก็ดูเหมือนเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัตินั้นแหละ ซึ่ง เป็นการปฏิบัติหลักการ อิสลามอย่างสิ้นเชิง พอกลับมาวิเคราะห์หา ทำไมคนเหล่านี้จึงมองหลักการอิสลามใน แงที่ไม่ดีเราจะเห็นว่า คนเหล่านี้ส่วนมากจะศึกษาอิสลามโดยยึดตัวเองเป็นบรรทัด ฐาน รongรับสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดผลการวิเคราะห์ ของคนเหล่านี้ ยอมรับขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตนเอง โดยที่ไม่คำนึงถึง ความถูกต้องตามบรรทัดฐานของ อิสลาม ก็เป็นธรรมดาสำหรับคน ที่ไม่ได้เรียนรู้เหตุผลของอิสลามเกี่ยวกับการบูชา เจว็ดหรือวัตถุอื่น จากอัลลอฮ์ แต่อย่างไรก็ดีจำเป็นตองตำหนิมุ



สลิมที่ทําลายรูปเจี๊วดดั่งที่เคยเกิดขึ้นใน ประเทศอัฟกานิสถาน ถา หากคนเหลานี้ไดศึกษาอิสลามและเรียนรูเหตุผลของอิสลามเกี่ยว กับ การห้ามบูชาเจี๊วด ก็จะต้องเขาใจวาทําไมอิสลามไซใหม่สลิม ทําลายเจี๊วด ทั้งนี้ทั้งนั้น การทําลายเจี๊วดก็ยังมีหลักการและกรอบที่ ต้องคํานึงถึงจึงจะมีขออนุมัติ 3 โดยพื้นฐานแลวการทําลายรูปเจี๊วด นั้นเปนการกระทำที่ไมมีความขัดแยง ระหว่างนักปราชญ์อิสลาม วาเห็นชอบอยางยิ่ง แต่หากทําลายแลวมีผลรายเกิดขึ้น มากกว่า ผลชั่วรายแห่งการตั้งภาคีหรือบูชาเจี๊วดนั้น การทําลายเจี๊วดก็จะ ไมเปนสิ่งที่ อนุมัติแต่อยางใด อาทิที่ทานนบีอยู่ในเมืองมักกะฮ์ ๑๓ ปทังๆ ที่มีรูปเจี๊วดแขวนอยู่ ในกะอเบฮ์สามรอยกวาตัว แต่การทำ ลายเจี๊วดในขณะนั้นไมไชวัตถุประสงค์สำคัญ เพราะการบูชาเจี๊วด นั้นถูกปลุกฝังในจิตใจจนกระทั่งเจี๊วดมีความยิ่งใหญ่ในหัวใจของ ชาวมักกะฮ์มากกว่าเจี๊วดที่แขวนอยู่ในกะอเบฮ์ ทานนบีจึงทำงาน เผยแผศาสนาสั่ง สอนความจริงเพื่อทําลายเจี๊วดที่อยู่ในจิตใจ กอนที่จะทําลายเจี๊วดที่แขวนอยู่ใน กะอเบฮ์ นอกเหนือจากนั้นมุสลิม สามารถทําลายเจี๊วดก็ต่อเมื่อมีอำนาจและสิทธิ ในการปกครองแผน ดิน เสมือนผุบูชาเจี๊วดมีสิทธิของตนในการประกาศความเชื่อดอ เจี๊วดดวยการสร้างเจี๊วดหรือการเปิดเผยการบูชาเจี๊วดตามสถานที่ สาธารณะ ทังๆ ที่ การประพฤตินี้ไมเปนที่อนุญาตในความเชื่อของ มุสลิม แต่มุสลิมตองยอมรับใน อำนาจของผู้อื่น เพราะศาสนาอิส ลามไมมีการบังคับ



ศ.ก.อ

เกี่ยวกับความเชื่อหรือความ ศรัทธา ดังที่อัลลอฮ์ ชุบฮานะฮฺวะตะ  
อาลา ตรัสไว้ว่า ความว่า

“ไม่มีการบังคับใดๆ ในเรื่องศาสนา”

(อัล-บะ เกาะเราะฮฺ 256)

เพราะฉะนั้นขอบังคับเกี่ยวกับการทำลายเจรีดจะเป็นขอบังคับสำหรับ  
รับ มุสลิมที่เชื่อในหลักการอิสลาม แต่สำหรับผู้นับถือศาสนาอื่นและไม  
นับถือศาสนาอิสลามก็ จะไม่มีขอบังคับใดๆ ต่อเขา นอกจากนำ  
เสนอและเชิญชวนด้วยหลักฐานและเหตุผล 4 ในทำนองเดียวกัน  
อิสลามสั่งสอนให้คำนึงถึงผลสำเร็จในการปราบปราม ความชั่วอาทิ  
เช่น การประณามศาสนาอื่นไม่เป็นที่อนุญาต เพราะอาจก่อให้เกิด  
นับถือ ศาสนาอื่นนั้นประณามอิสลาม ดังที่อัลลอฮ์ตรัสไว้ว่า ) ความ  
ว่า “และพวกเจ้าจงอย่าประณามผู้วิงวอนอื่น จากอัลลอฮ์ เพราะ  
อาจจะทำให้พวกเขาเหล่านั้น ประณามอัลลอฮ์ ซึ่งเป็นการละเมิด  
โดยไร้ความรู้”

(อัล-อันอาม 108)

แต่การวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ศาสนาในเชิงวิชาการไม่เป็น  
สิ่งทีนา ต่ำหนิแต่อย่างไร หากการพาดพิงถึงศาสนาอื่นๆ นั้นอยู่  
ในกรอบการพูดจาที่สุภาพ เรียบร้อย ซึ่งอิสลามให้โตเถียงศาสน  
กอื่นด้วยวิจาร์ณญาณและความสุขุม ดังที่อัลลอ ฮฺตรัสไว้ว่า )  
ความว่า



ศ.ก.อ

“และพวกเจ้าอย่าโต้เถียงชาวคัมภีร์ด้วยวิธี ใดๆ นอกจากวิธีที่ดียิ่ง”  
(อัล-อันกะบุด 46)

และพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่ตรัสไว้ว่า ความว่า “และสุเจาจงเชิญ  
ชวนสู่นแนวทางของพระผู้ อภิบาลของเจ้าด้วยวิททยปัญญา และคำตัก  
เตือนที่ สวยงาม และจงโต้เถียงพวกเขาด้วยวิธีที่ดียิ่งกว่า”

(อัน-นะหฺล 125)

เมื่อศึกษาหลักการอิสลามเกี่ยวกับการเผยแพร่และนำเสนอแล้ว ก็  
จะเข้าใจ อิสลามอย่างถ่องแท้ และจะมีความกระจ่างตอพฤติกรรม  
ของมุสลิมและ หลักการของอิสลามที่แท้จริง ในขณะเดียวกัน  
ก็จะสามารถเข้าใจหลักการอิสลามโดย ไม่ปะปนกับความรู้สึกสวน  
ตัว เพราะมีผู้คนที่ให้คำนิยามตอหลักการบางประการ ด้วยวิสัย  
ทัศน์ของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลและกระบวนการของหลักกา  
รนั้นๆ อาทิเช่น ผู้บูชาเจวิดที่ต้องการเปิดเผยหลักความเชื่อตอเจวิด  
ของตนและให้ผู้อื่น เคารพเจวิดนั้นด้วย ซึ่งตามหลักศรัทธาของอิส  
ลามแล้ว การที่เชื่อในเจวิดจะทำให้ ผู้คนสิ้นสภาพความเป็นมุสลิม  
แต่อิสลามก็ยังคงให้สิทธิแก่ผู้บูชาเจวิดเลือกศาสนา ของตนโดยไม่  
บังคับ และสั่งสอนให้มุสลิมใช้วิธีเชิญชวนที่นิมนวล ทั้งๆ ที่การบูชา  
เจวิดเสมือนเป็นการประณามพระผู้เป็นเจ้าของมุสลิม ดังนั้นผู้ที่ไม่ใช่  
มุสลิม จำเป็นตอคำนึงถึงมุมมองนี้เพื่อจะเข้าใจเหตุผลของหลัก  
การอิสลามในเรื่องนี้ อัลกุรอานได้สั่งให้มุสลิมทำความดีกับบิดา  
มารดาเสมอตนเสมอปลาย ถึงแมวาบิดามารดาจะเป็นผู้ตั้งภาคีกับ  
อัลลอฮ์หรือคะยันคะยอใหญ่ตรเชื่อ เหมือน ตนอัลกุรอานให้แยกแยะ  
ระหว่างความเป็นพ่อแม่กับความเป็นผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ (มุชริก)



นั้นแสดงถึงความยุติธรรมของอิสลามอย่างชัดเจน แต่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมบาง กลุ่มต้องการให้มุสลิมยอมรับและให้เกียรติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อหลักศรัทธา ของอัลอิสลามอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นเมื่ออธิบายหลักการอิสลามในเรื่องนี้ จะเห็นว่าการตำหนิ มุสลิมที่ใดทำลายรูปเจวีดที่อยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมนั้น เหมือนเป็นการตำหนิ 6 หลักศรัทธาของอิสลามนั่นเอง และเป็นที่น่าแปลกประหลาดว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมใด เปรียบเทียบกรณีดังกล่าว กับสิทธิของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าทำลายมัสยิดที่อยู่ภายใต้ การปกครองของเขาวามุสลิมก็ตำหนิมิใดเช่นกัน !! ความประหลาดเกิดจากการเปรียบเทียบที่ไม่มีเหตุไม่มีผล เพราะเจวีดที่ได้รับ ความศรัทธาจากคนกลุ่มหนึ่ง ถ้ามีการปฏิบัติศาสนกิจต่อเจวีดนั้นภายใต้การปกครองของมุสลิม มุสลิมก็จะไม่บังคับให้ กลุ่มนั้นทำลายเจวีดของเขา แต่หากเจวีดนั้นมิได้ถูกใช้และอยู่ในสถานที่สาธารณะ ในดินแดนของมุสลิม ตามหลักศาสนาก็ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะปล่อยให้เจวีดปรากฏใน สังคมมุสลิมแต่อย่างใด แต่สำหรับอาคารมัสยิดที่อยู่ในดินแดนศาสนาอื่นมิได้เป็น เช่นนั้น เพราะอาคารมัสยิดมิได้ก่อความเสียหายแต่อย่างใดกับศาสนาอื่น และ



ยัง เป็นอาคารที่ถูกใช้ในเชิงสันติสุขและบูรณะสังคมให้ดีขึ้น จึงเป็น ความอยุติธรรมที่จะ นำมัสยิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการให้ออกภาพ แด่พระผู้เป็นเจ้าและเป็นสถาบันแห่ง การส่งเสริมศีลธรรมไปเปรียบ เทียบกับเจวิดที่อยู่ตามเขาตามทะเลทรายและตองการ อนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นมรดกโลกตั้งที่เคยถูกอ้าง ในเหตุการณ์การทำลายพุทธ รูปที่อัฟกานิสถาน ที่ถูกสร้างในต้วภูเขาแห่ง เมืองกันดาฮา ซึ่งชาว พุทธในประเทศนั้นไม่มีแม่แต่คนเดียว ชาวอัฟกานิสถานที่ เครง ครัดในหลักการอิสลามได้พิจารณาและเห็นว่าเจวิดนี้อยู่ในสถาน ที่สาธารณะโดย ไม่มีกลุ่มชนที่เชื่อในศาสนาพุทธมาปฏิบัติศาสน กิจอย่างเป็นทางการ จึงไม่มีเหตุผลที่ จะปล่อยให้เจวิดนี้เพราะมัน ขัดกับหลักศรัทธาของมุสลิมอย่างชัดเจน แต่สหประชาชาติ และ สถาบันแห่งสิทธิมนุษยชนได้ออกมาประณามการกระทำของชาว อัฟกานิสถาน นักข่าวที่ไปสัมภาษณ์ผู้นำรัฐบาลตอลิบันที่ออกคำสั่ง ทำลายเจวิดนั้นมีความเห็น อยางไรต่อเสียงสะท้อนของสถาบัน ต่างๆ ที่ได้ประณามการกระทำดังกล่าว ผู้นำตอลิ บันได้ยิ้มและตอบ ว่า ในประเทศอัฟกานิสถานมีคนป่วยที่ดอยโอกาสในการรักษา 7 ดูแลจนกระทั่งเสียชีวิตไป



หลายสิบราย ไม่เห็นมีสถาบันสิทธิมนุษยชนเดือดร้อนต่อ คนเหล่านั้นเลย แต่กลับเป็นเดือดเป็นแค้นเพราะกอนหินที่ถูกทำลาย การให้สัมภาษณ์แบบนี้ ผูฟงที่ไม่ใช่มุสลิมหรือมีอคติกับมุสลิมอยู่แล้ว ย่อมจะเข้าใจว่าผู้นำ มุสลิมคนนี้ดูถูกศาสนาอื่น แต่ขอเท็จจริงคือมุสลิมเมื่อกล่าวถึง เรื่องศาสนานั้นเป็นการยืนยันในหลักการศาสนาอิสลามของตน โดยไม่เจตนาที่จะดู ถูกหรือประณามผู้อื่น ก็เช่นชาวพุทธเมื่อยืนยันในหลักการของตัวเองว่า “พุทธเจ้าเห็น ว่าประเด็นพระเจามีหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญในชีวิตของมนุษย์และยอมไม่ส่งผล กระทบต่อการหนีพนจากความทุกข์” ซึ่งความเชื่อนี้เป็นการดูถูกอัลลอฮ์และหลัก ศาสนาอิสลามโดยสิ้นเชิง หรือคำพูดของชาวพุทธที่สอนว่า “มนุษย์ต้องรู้จักคุณค่าของ คำสั่งสอนของพุทธเจ้า เพื่อบรรลุความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้า” ประโยคนี้ทั้งๆ ที่ เป็นคำสั่งสอนของพุทธศาสนา แต่ก็เป็น การดูถูกบรรดาศาสดาอื่นๆ ที่เป็นครู และผู้นำสุคุณธรรมเช่นกัน นั่นคือแงคิดหรือมummongที่มีอคติแต่เราอยู่ในโลกนี้ต้องเข้าใจซึ่ง กันและกัน และมีความเห็นใจในเหตุผลของ มummongแต่ละฝ่าย โดยไม่ละเมิดสิทธิของ ผู้อื่นแต่อย่างใด ในทำนองเดียวกัน ปัญหาหลายปัญหาในสังคมอาจเกิดขึ้นจากการที่ไม่เห็นใจกันในเรื่องหลักการของศาสนา เช่น คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามและมี ความเชื่อว่าการดื่มสุรา ขายสุรา หรือแมกระทั่งเปิดซองคาบระเวณีไม่ผิดกฎหมาย และไม่เป้นขอห้ามอย่างเด็ดขาดในศาสนาของตน แต่ได้นำสิ่งดังกล่าวมาเปิดเผย และส่งเสริมในชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีประชากรมุสลิมเป้นส่วนมาก จึงทำให้ศีลธรรม ในสังคมมุสลิม





ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง เพราะมุมมอง มุสลิมตอบปัญหาการ  
ตีมัสราไม่เหมือนมุมมองของศาสนาอื่นอย่างที่รู้กัน จากตัวอย่าง  
ดังกล่าว จะเห็นว่าปัญหาหลายปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อถูกวิเคราะห์  
โดยไรการพิจารณา 8 อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะองค์ประกอบแห่ง  
ความเชื่อของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา นั้นๆ ย่อมจะทำให้การวิเคราะห์  
ปัญหาที่มีความคลาดเคลื่อน ผลสรุปจากการพูดคุยกับพี่น้องผู้อาน  
ที่เคารพทุกท่าน อยากให้ผู้อานมี วิจารณ์ญาณและการวินิจฉัยตอบปัญ  
หาต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาอย่างมีเหตุมีผล และ อธิบายให้การกระทำ  
ของมนุษย์คนหนึ่งคนใดเป็นโทษกที่จะแถลงจุดยืนของศาสนานั้นๆ  
เพราะทุกศาสนาย่อมมีแหล่งขอมูลทางวิชาการที่สามารถศึกษา  
กันได้และอธิบาย อคติหรือความเชื่อของตัวเองเป็นอุปสรรคในการ  
ตรวจสอบความจริงหรือ ค้นหา ความถูกต้อง มนุษย์ถึงแม้จะมีความ  
แตกต่างกันในด้านศาสนา แต่โดยแน่นอน ย่อมมีสติปัญญาเหมือน  
กันทุกคน และมนุษย์ต้องใช้ชีวิตเพื่อประสบสัจธรรม และต้องดิ้นรน  
เพื่อยึดมั่นในสัจธรรม